



บัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

RUS
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

*Professional and
Technology
Learning Resources*

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว)



หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร เกิดเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๐๙ ปัจจุบัน อายุ ๕๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันประกอบอาชีพนักแสดง พิธีกร ผู้ดำเนินรายการวิทยุ คอลัมน์นิสต์ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ ออร์กาไนซ์เซอร์ จำกัด รองประธานผู้บริหารบริษัทในเครือฝั่งหลวง เลขานุการมูลนิธิ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิตติยากร และกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร เป็นผู้บุกเบิกรายการสารคดีเปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวแบบเรียลลิตี้ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมรายการได้กว้างมากขึ้น สร้างความตระหนักต่อจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้รักการท่องเที่ยวให้มีหัวใจก่อนธุรกิจเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ชนบวรรมนิยมประเพณี ตลอดจนธรรมชาติอันงดงาม น่าหลงใหล ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วคือมรดกของแผ่นดินที่ทุกคนต้องร่วมช่วยกันสืบสาน หยั่งรากลึกลงสู่หัวใจ ยังคนรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้ประจักษ์สายตาต่อชาวต่างชาติว่าเมืองไทยเป็นหนึ่ง ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก และเพื่อให้คนไทยสนใจการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้รายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ได้รับรางวัลเมขลา ประเภทสารคดีท่องเที่ยวดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย รางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ประเภทรายการโทรทัศน์ สำหรับเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๓ และรางวัลพระพิฆเนศวร ประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น และรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อ รายการเสริมสร้างกำลังใจให้คนไทยทุกภูมิภาคไม่ท้อแท้และสิ้นหวัง ได้รับรางวัล “ประชาชนดี” ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

นอกจากนี้ หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร ยังได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ ศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งเดียวในชีวิต ครอบครัว และสังคมอย่างสันติ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ๔ ปีซ้อน จากรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อ (ถึงระดับรางวัลจูบิลี่ ฐานันดร ๔ ทองคำ) รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทพิธีกรเดี่ยวดีเด่น จากรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี ๒๕๕๐ โดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) มูลนิธิงาน รังสิกุล รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สาขาผู้ประกาศ - ผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๐ จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๕ ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลพิฆเนศวร ปี ๒๕๖๑ รางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เป็นต้น

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี สำเร็จการศึกษาประโยคครูมัธยม (ปม.) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (ภาษาอังกฤษ) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยยอลาบามา สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษา โดยได้ก่อตั้งโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ปัจจุบันโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จัดการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) และมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๖๖ คน นักเรียน ๒,๔๐๕ คน จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวคิดในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) ทำให้โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ โรงเรียนรางวัลจริยธรรมดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พร้อมกันทั้ง ๓ ระดับ ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 ทุกระบบ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. (รอบแรก รอบสอง รอบสาม) ในระดับดีมาก ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการดีเด่น และที่สำคัญคือ การได้รับรางวัลพระราชทาน มากถึง ๖ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ๒๕๔๒ ๒๕๔๔ ๒๕๕๐ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ และได้ถอดบทเรียนเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โมเดลจิระศาสตร์ (JIRASART Teaching's Model)

นอกจากนี้ **นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์** ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลผู้บริหารต้นแบบจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รางวัลสตรีไทยดีเด่นจากสภาสตรีแห่งชาติ รางวัลสุวรรณภูมิเกียรติคุณและรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเวลากว่า ๒๗ ปี ผลงานที่สำคัญคือการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเลขานุการและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเวลาเกือบ ๖๐ ปี รวมทั้งมีคุณูปการ ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนในการจัดสร้างสวนธรรมรวมใจระลึกโปรดเกล้าฯ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อาทิ โครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา และโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภูมิสถาปัตยกรรม)



นายสมนึก ธนเดชากุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๘๘ ปัจจุบันอายุ ๗๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน) จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง (การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน) รุ่นที่ ๔ จากสถาบันพระปกเกล้า และได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นผู้มีผลงานดีเด่นในด้านการบริหารจัดการผังเมืองสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติที่สอดคล้องกับสังคมเมืองของจังหวัดนนทบุรี ที่มีความโดดเด่นในการเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนส่วนใหญ่ทำงานในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ จนทำให้ประชากรเลือกเป็นแหล่งที่พักอาศัยจากความมีระเบียบ ความสะอาดสบาย ทันสมัย การคมนาคมที่สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทุกเส้นทาง และได้ค้นพบความรู้หรือวิธีปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และยังมีผลงานดีเด่นในการขยายเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทำให้เทศบาลนครนนทบุรีมีพื้นที่ครอบคลุม ๕ ตำบลในอำเภอเมืองนนทบุรี และทำให้เทศบาลนครนนทบุรีเป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย จากการบริหารจัดการเมืองได้เป็นอย่างดี ทำให้เทศบาลนครนนทบุรีได้รับรางวัล ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ รางวัลเกียรติบัตรเทศบาลน่าอยู่ด้านสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๔ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐ รางวัลด้านการจัดการขยะ ประจำปี ๒๕๕๐ จาก IGES รางวัลเกียรติคุณ (Mayor's Asia-Pacific Environmental) ในฐานะที่เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เป็นต้น

นอกจากนี้ **นายสมนึก ธนเดชากุล** ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา จากกระทรวงมหาดไทย รางวัลนักบริหารท้องถิ่นดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รางวัลผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นบุคคลแบบอย่างผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการทะเบียนราษฎรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสมนึก ธนเดชากุล มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาด้านกายภาพแก่มหาวิทยาลัย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ศูนย์นนทบุรี ทั้งเขตเหนือและเขตใต้ ได้มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักร กระสอบทราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเขื่อนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม ทำให้ครุภัณฑ์การศึกษาและทรัพย์สินต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านการบริหารจัดการผังเมือง สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ปัจจุบันอายุ ๔๔ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ จำนวนมาก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพในธุรกิจทางการเกษตร โดยได้สร้างวงจรคุณภาพในธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมี ส่งเสริมเกษตรกรรมในประเทศ และร่วมรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม โดยนำมาตรฐานการจัดการเกษตรที่ดี (GAP) มาควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสารพิษตกค้างก่อนการบรรจุ และการสร้างเครื่องมือให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับจนถึงแหล่งเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการตลาด การกระจาย การจัดจำหน่าย รวมถึงการบริหารร้านค้าปลีก เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs และสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพได้ร่วมวางจำหน่าย ทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง สร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย และยังได้ขยายเครือข่ายค้าปลีก การบริการครบวงจรตอบไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล นำสินค้าไทยก้าวไปสู่กลุ่ม CLMV ผ่านการขยายสาขาของบิ๊กซีสู่ภูมิภาคอาเซียน ทำให้ในปี ๒๕๖๒ บริษัทได้รับคะแนนความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย (จากผลสำรวจ Thailand's Most Admired Company 2019)

นอกจากนี้ **นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล** ได้รับรางวัลดีเด่นจากในประเทศและต่างประเทศมากมาย อาทิ รางวัลสุดยอดนักการตลาด ประจำปี ๒๕๖๒ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี ๒๕๕๗ จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รางวัล Young Global Leader Year 2014 จาก World Economic Forum และรางวัลสุดยอดซีอีโอ ประจำปี ๒๕๕๖ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและเว็บไซต์ Than online

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการศึกษา ได้ดำเนิน โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) โครงการสร้างอาคารเรียนในท้องถิ่นทุกภาคของประเทศ มอบทุนการศึกษา สร้างสนามกีฬา ห้องสมุด ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี รวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับนักศึกษาที่มีความตั้งใจ มีผลการเรียนดีและความประพฤติดีเข้าทำงาน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังให้การสนับสนุนแอลกอฮอล์เพื่อนำไปผลิตเจลล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรและชุมชน

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านการประกอบวิชาชีพในธุรกิจทางการเกษตร รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)



นายอณณพ พุ่มกumar เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ปัจจุบัน อายุ ๔๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการตลาด) จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเป็นกรรมการบริษัทในเครือ ๑๐ กว่าบริษัท

นายอณณพ พุ่มกumar เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เป็นผู้ร่วมบุกเบิกบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จนทำให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้า ได้นำองค์ความรู้จากการวิจัยโดยการนำน้ำชีวภาพจากโรงไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพซึ่งมีอยู่หลายแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีมาใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ยในไร่อ้อย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าได้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์และสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำการศึกษาทดลองโดยการนำของเสียจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานผลิตแป้งมัน เป็นต้น มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพ ในกรณีที่ว่าวัตถุดิบหลักขาดแคลนหรือไม่เพียงพอ นอกจากนี้ได้ร่วมออกแบบระบบ Power and Environment Monitoring เพื่อตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ไปยัง Server รวมถึงร่วมออกแบบระบบ Solar Plant และ Solar Rooftop Monitoring เพื่อตรวจวัดค่าและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ **นายอณณพ พุ่มกumar** ยังเคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัล Top Partner Award Delta MCIS Thailand “Best Performer” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และรางวัล Top Achievement Award ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก Delta Electronics (Thailand)

นายอณณพ พุ่มกumar มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยให้การสนับสนุนในการรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและเข้าทำงานกับบริษัทในกลุ่มเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง

จากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพ ด้านพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป